



## Quỹ Hỗ Trợ Sinh Sống - Supported Living Fund - Là Gì?

Quỹ Hỗ Trợ Sinh Sống - Supported Living Fund - là một sáng kiến nhằm cho người khuyết tật, gia đình của họ và người chăm sóc có cơ hội lớn hơn để tạo một đời sống tốt đẹp, tạo mạng lưới hỗ trợ bền vững và xếp đặt việc sinh sống mà người khuyết tật là tâm điểm. Quỹ Hỗ Trợ Sinh Sống là nguồn tài trợ tái tục có tính cá biệt và chuyển được theo bạn khi dời chỗ ở.

### Trọng tâm của Quỹ Hỗ Trợ Sinh Sống

Trọng tâm của quỹ là cho người khuyết tật, gia đình của họ và người chăm sóc một chọn lựa thực sự uyển chuyển và đặt trọng tâm vào con người, trong việc dự tính những hỗ trợ sinh sống lâu dài Cảnh sống này ra sao và làm sao để thực hiện được sẽ phản ảnh ước nguyện của cá nhân và mạng lưới hỗ trợ của họ.

### Quỹ Hỗ Trợ Sinh Sống Sẽ Là Như Thế Nào?

Mỗi ai nhận được Quỹ Hỗ Trợ Sinh Sống sẽ có kế hoạch và viễn ảnh riêng của họ cho tương lai. Với người này thì nó có thể là rời gia đình ra ở chỗ riêng càng sớm càng tốt. Gia đình và thân hữu có thể can dự vào việc sắp đặt và chuyển tiếp, và có thể thực hiện việc có các hỗ trợ khác nhau vừa chính thức vừa bán chính thức. Với người khác, việc chính thức dời sang chỗ ở riêng của họ có thể là mục tiêu của kế hoạch, nhưng cần có sắp đặt thêm, có thêm kỹ năng và mạng lưới hỗ trợ rộng hơn. Quỹ Hỗ Trợ Sinh Sống sẽ cho đương sự và gia đình cơ hội dùng các hỗ trợ của họ, vừa chính thức vừa bán chính thức, để sắp đặt cho sự chuyển tiếp này.

### Quỹ Hỗ Trợ Sinh Sống có thể dùng vào việc gì?

Theo dự tính thì quỹ sẽ được dùng để trả cho phối hợp gồm các hỗ trợ thông thường về khuyết tật và dịch vụ chính yếu, bổ túc cho hỗ trợ chính thức / bán chính thức đang có và vòng thân hữu của họ.

Tại những tiểu bang khác, sáng kiến về hỗ trợ sinh sống được dùng để:

- ♦ Lập kế hoạch để tới ở chỗ riêng của mình.
- ♦ Trả tiền cho hỗ trợ để sống ở chỗ riêng của mình.
- ♦ Theo học những chương trình dạy kỹ năng sinh sống và những khóa học khác (thí dụ nấu ăn, kỹ năng làm việc).
- ♦ Gia tăng vòng hỗ trợ và mạng lưới bán chính thức.
- ♦ Mua chỗ ở đặc biệt và dụng cụ cần cho nhu cầu (thí dụ sửa đổi lại chỗ ở).
- ♦ Giúp tạo mối liên hệ và hỗ trợ về giao tiếp.

Cũng có dự tính là người ta có thể dùng quỹ như là nguồn tái tục hay chỉ có được một lần mà thôi, và mức trợ giúp của Quỹ Hỗ Trợ Sinh Sống cho họ có thể thay đổi theo thời gian. Số tiền trung bình cho một quỹ (package) Hỗ Trợ Sinh Sống sẽ là 50.000 \$ một người một năm.

Quỹ Hỗ Trợ Sinh Sống bắt đầu tài trợ vào năm 2012 cho người đủ điều kiện. Nếu có thắc mắc hay đề nghị về xin liên lạc: Email [siffeedback@facs.nsw.gov.au](mailto:siffeedback@facs.nsw.gov.au) hay gọi số 9277 5633.